

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý vị lãnh đạo huyện, thưa quý cử tri khu dân cư số 2, 3.

Tôi tên **Nguyễn Thị Thùy Trang**, hiện đang cư trú tại Khu dân cư số 7 và đang công tác tại đơn vị Trạm Cung Cấp Nước. Trong đợt bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, căn cứ vào cơ cấu phân bổ của UBBC huyện, tôi được tập thể đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này. Đây là cơ hội để bản thân nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND nhiệm kỳ này, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thông qua các kỳ họp HĐND huyện có thể cùng với các đại biểu khác có ý kiến đóng góp, tham mưu cho HĐND – cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương ban hành các chủ trương, nghị quyết cụ thể, thiết thực. Đồng thời, thực hiện quyền giám sát của HĐND đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo ngày càng bền vững.

Kính thưa quý vị!

Xác định được tầm quan trọng của nước, nó là một phần quan trọng không thể thiếu trong nhu cầu của mỗi con người hàng ngày và theo tôi được biết, một trong những vấn đề mà luôn được các cử tri quan tâm đó là sản lượng và chất lượng nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ và tưới tiêu của nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và nhân dân tại khu dân cư số 2, 3 nói riêng. Vì vậy, nếu được quý cử tri quan tâm, tín nhiệm cho tôi có cơ hội được đại diện cho nhân dân khu 2, 3 truyền đạt các ý kiến của nhân dân trong các buổi họp HĐND nhiệm kỳ tới, mặc dù không thể tham gia giải quyết hết được các nhu cầu của nhân dân, nhưng về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cá nhân tôi, có thể làm được những vấn đề sau:

*Một là*, có ý kiến đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngành nước về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhằm để nâng cao chất lượng nguồn nước máy phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân. Như nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ống nước đến tận nơi người tiêu dùng.

*Hai là*, chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện khảo sát, đánh giá và bảo vệ nguồn nước ngọt, nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của địa phương.

*Ba là*, Thường xuyên quan tâm đến chất lượng nước máy, để đảm bảo nguồn nước máy cung cấp đến khách hàng sử dụng thật sự đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định.

*Bốn là*, bản thân sẽ thường xuyên liên hệ với quý vị cử tri để lắng nghe, trao đổi, nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo nguồn nước, nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững của Côn Đảo trong thời gian tới.

*Năm là*, cùng với cử tri đề xuất với cấp có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn về các giải pháp cải thiện ao hồ nuôi trồng thủy hải sản – che phủ hoa màu có giá trị, nhằm thu hút và phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.



Sáu là, tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền triển khai kế hoạch vận động người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước máy. Vì bằng việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước của từng cá nhân, từng hộ gia đình, sẽ giúp cho gia đình tiết kiệm được chi phí hàng tháng và qua đó cũng góp phần cùng cộng đồng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này.

Cuối cùng một lần nữa cho phép tôi được cảm ơn UBNDTTQVN huyện đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với cử tri tại khu 2, 3; cảm ơn ban điều hành khu và các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, cảm ơn quý cử tri đã chú ý lắng nghe.

Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.

Người Viết Chương Trình



Nguyễn Thị Thùy Trang